
๑ 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๙ และวนัศกุร์ที่ ๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดปราจนีบรุ ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด โดยการน าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากภาคส่วนราชการ  

 
 

 
   
 





๒ 

๗. วิธีการประเมินผล 

  

  สังเกต                สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

                 สัมภาษณ ์                       อื่น ๆ 

 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ 
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๓๐ คน การประเมินผล
กิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

๕๔ 
๔๖ 

๕๔ 
๔๖ 

รวม ๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๓๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓) เป็นเพศชาย 
จ านวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗)   
 
 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
มากกว่า ๖๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

๕ 
๔๐ 
๔ 

๒๗ 
๒๔ 

๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔.๐๐ 

๒๗.๐๐ 
๒๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐) รองลงมา 
ได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๒๔ คน (คิดเปน็
ร้อยละ ๒๔.๐๐) อายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐) และอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน  
๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔)  ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศกึษา ๔๑ ๔๑.๐๐ 
มัธยมศกึษา ๒๗ ๒๗.๐๐ 
ปริญญาตร ี ๑๗ ๑๗.๐๐ 
ไม่ได้เรียน ๑๑ ๑๑.๐๐ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๓ ๓.๐๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๑ ๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๔๑ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๔๑.๐๐) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐) ปริญญาตรี จ านวน ๑๗ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๗) ไม่ได้เรียน จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑) และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑) ตามล าดับ 

 ๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม ๓๖ ๓๖.๐๐ 

รับจ้าง ๒๖ ๒๖.๐๐ 

ค้าขาย ๒๑ ๒๑.๐๐ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๒ ๑๒.๐๐ 

อื่น ๆ  ๕ ๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๗) 
รองลงมา ได้แก่ อาชีพอาชีพรับจ้าง จ านวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๖) อาชีพค้าขาย จ านวน ๒๑ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๑๒) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) และอาชีพอื่น ๆ 
จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕) ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 



๔ 

 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชิกวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรภาครฐั ๕๗ ๕๗.๐๐ 

วิทยุ/โทรทศัน ์ ๓๕ ๓๕.๐๐ 

อินเตอร์เน็ตและสือ่สังคมออนไลน ์ ๒๔ ๒๔.๐๐ 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  ๙ ๙.๐๐ 

อื่นๆ ระบ ุ ๑ ๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ จ านวน ๕๗ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๕๗.๐๐) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๓๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐) อินเตอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์ จ านวน ๒๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  จ านวน ๙ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๐๐) และอื่น ๆ จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐) ตามล าดับ 
 
 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒสิภา   

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ระดับ 

(%) 
ความ
คิดเห็น 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 

ท่านทราบเกี่ยวกบับทบาทและภารกิจของวุฒิสภาทีเ่กี่ยวกับการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาต ิ
ท่านทราบเกี่ยวกบัหน้าที่ของวฒุิสภาในการพิจารณาและ
กลั่นกรองกฎหมาย 
ท่านทราบเกี่ยวกบัหน้าที่ของวฒุิสภาในการควบคมุการบริหาร
ราชการแผน่ดนิของฝ่ายบรหิาร (คณะรัฐมนตรี) 

๒.๙๕ 
 

๒.๗๗ 
 

๒.๗๗ 

๕๙.๐๐ 
 

๕๕.๔๐ 
 

๕๕.๔๐ 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

รวม ๒.๙๒ ๐.๘๑๗ ปานกลาง 

       

 

 

 



๕ 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ระดับ 

(%) 
ความ
คิดเห็น 

๑ เพ่ือเปน็เวทีให้หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องไดม้าชีแ้จงการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับประชาชน มาน าเสนอใหป้ระชาชน
รับทราบ ผ่านการรบัรู้ของสมาชิกวุฒิสภา 

๓.๙๔ ๗๘.๘๐ มาก 

๒ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวติมาบอกต่อเพื่อให้
สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

๓.๘๑ ๗๖.๒๐ มาก 

๓ สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินชวีิต 

๓.๘๐ ๗๖.๐๐ มาก 

๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่ม และเพิ่มชอ่งทางการตดิตอ่สื่อสาร
กับวฒุิสภา 

๓.๗๔ ๗๔.๘๐ มาก 

รวม ๓.๓๒ ๓.๘๔ ๗๖.๘๐ 
 

 
 

ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ระดับ 

(%) 
ความ
คิดเห็น 

๑ การดูแลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่ ๓.๙๙ ๗๙.๘๐ มาก 

๒ สมาชิกวุฒิสภาผู้ให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม ๓.๘๖ ๗๗.๒๐ มาก 

๓ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๓.๘๒ ๗๖.๔๐ มาก 

๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รบัจากโครงการฯ ๓.๖๕ ๗๓.๐๐ มาก 

รวม ๓.๖๑ ๓.๗๖ ๗๕.๒๐ 

ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 

 ๑ ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายและราคาสินคา้ 
 ๒ ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และชว่ยค่าครองชีพของประชาชน 
 ๓ ช่วยเหลือเกษตรกร ดา้นการเพิ่มราคาผลติผลทางการเกษตร 
 ๔ ช่วยเหลือด้านอาชีพ  
 ๕ ช่วยน าเสนอความเดือดรอ้นของประชาชน 
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 ๘. ผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

            ประชาชนทัว่ไป            เด็ก – เยาวชน            ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน          อืน่ ๆ  

 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
 - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ และผู้แทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๙ 
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด  
ท้องถิ่นจังหวัด กอ.รมน. จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ชลประทาน 
สาธารณสุขจังหวัด 
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน นายกเทศมนตรี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 

 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 

    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับทราบถึงการติดตามโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชน  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นตา่ง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมพูดคยุกบั
ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้  ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ และต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเอง  

   

 

 

 

 
 
 

 
 

 



๗ 

  ๘.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

   

 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

๙. ข้อสังเกต  (ไม่ม)ี 

๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 - 
 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 การเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกในครั้งน้ี มีสมาชิกวุฒิสภาร่วมลงพ้ืนที่ดังน้ี 

 
๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร    รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  

        ๒. พลเอก วสันต์ สุริยะมงคล  กรรมการ 
๓. พลเอก นาวิน  ด าริกาญจน์   กรรมการ 
๔. พลเอก ธงชัย สาระสุข  กรรมการ 
๕. นายวิรัตน์  เกสสมบูรณ์  กรรมการ 
๖. นายอุดม วรัญญูรัฐ   กรรมการ  
๗. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๘ 

 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จั งหวัดภาคตะวันออก น าโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ 
รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง พร้อมด้วย พลเอก วสันต์ สุริยะมงคล พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ 
พลเอก ธงชัย สาระสุข นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นายอุดม วรัญญูรัฐ และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 
เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภา 
มีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศและตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการลงพ้ืนที่
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้ก าหนดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามการด าเนินงานดา้นการปฏิรูปประเทศในระดับต าบล โครงการก ากับติดตาม
และประเมินผล “แผน ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ต าบล 
ดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมลงพ้ืนที่เยี่ยมชมโครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่
ทุเรียน ของแปลงนายมนัส ฮวดจึง เกษตรกรหมู่ที่ ๘ ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
จากนั้น จะเดินทางต่อไปยังแปลงผักออแกนิก อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  และวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในช่วงเช้าคณะฯ รับหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้น
เดินทางไปยังแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลสู่มาตรฐาน (ส้มโอ) จังหวัดปราจีนบุรี ของนางนิตย์ ไพเราะ 
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสรุปผลการลงพ้ืนที่ในการ
ตดิตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
จุดที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ต าบลดงขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย พลเอก 
วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพ้ืนที่พบปะส่วนราชการและ
ประชาชน พร้อมรับฟังการด าเนินงานโครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผน ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี 
นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอนุชิต  สังขสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน และและร่วมให้การต้อนรับ  

สรุปสาระส าคัญในการลงพ้ืนที่ของ  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  

ณ จังหวัดปราจีนบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ และวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 



๙ 

 โอกาสนี้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่า การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนพ่ีน้องประชาชนต าบลดง
ขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ เป็นการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา โดยบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐสภาคือ งานด้านนิติบัญญัติ ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง การติดตาม 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนหน้าที่การลงพ้ืนที่ในวันนี้ เป็นการติดตามผลของกฎหมาย 
ที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน พ่ีน้องประชาชนมีความ
เป็นอยู่ และเดือดร้อนในเรื่องใด นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมาธิการติดตาม
ตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้มาติดตามความ
คืบหน้าและด าเนินการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัดด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญสิ่งหนึ่ง พร้อมลงมาเยี่ยม
เยียนและรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อขัดข้องต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งสามารถบอกผ่านคณะ
กรรมการฯ ไปได้ โดยจะน าไปด าเนินการแก้ไขตามตามกรอบหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป พร้อมทั้ง 
ได้มีการอธิบายถึงการติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยในปี ๒๕๖๕ เป็นปี
สุดท้ายของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และในระดับท้องที่ท้องถิ่นด้วย โดยทางคณะฯ มีความสนใจที่จะติดตาม
นโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ได้ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องมีการขับเคลื่อนให้มี
ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในมิติต่าง ๆ  อาทิ มิติความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืนที่จังหวัดด าเนินการ 
อยู่แล้วทั้งในด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมงาน ส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการดูแล 
พ่ีน้องประชาชน ด้านการศึกษา ด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน ด้านยาเสพติด มาบูรณา
การร่วมกันในพ้ืนที่ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นหลัก โดยต้องมี “จตุพลัง” คือ ต้องมี ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐมาร่วมกัน
ขับเคลื่อน  

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการได้น าเสนอรายละเอียดการด าเนินงานการขับเคลื่อน
โครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผน ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของต าบลดงขึ้เหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 
 
การขับเคลือ่นโครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผนต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 
 พ.อ.สุรวิชญ์  แดงจันทร์ รองผู้อ านวยการ รมน.จังหวัดปราจีนบุรี  ได้รายงานว่า แผนต าบล 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ๑ ใน ๑๕ ประเด็นเร่งด่วน มีประเด็นย่อย ๑๑ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ๒) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓) การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ๔) การ
ลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ๕) การสร้างความรักสามัคคีปรองดองความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ 
๖) การสร้างความยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๗) การาพัฒนาการ
เกษตรระดับต าบล ๘) การเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือต าบลเข้มแข็ง ๙) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
๑๐) หนึ่งต าบลหนึ่งศูนย์กีฬา หนึ่งกีฬาเด่น และ ๑๑) การบริหารจัดการ แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
 
 
 



๑๐ 

 เป้าหมายที่จะด าเนินการมีทั้งหมด ๑๒ ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนงานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้ 23 แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ  
12 แผนปฏิบัติการและต าบลต้นแบบ และพันธกิจของ กอ.รมน. 4 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.และคณะท างานร่วมกันจัดท า Time Line  แนวทางการขับเคลือ่น
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การขับเคลือ่น”ต าบลต้นแบบ”ของจังหวัดปราจีนบุร ี

ได้รับมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ ประจ าปี 2565 จาก พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ซึ่งเป็นโครงการ “ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นโครงการเร่งด่วน ของยุทธศาสตร์
ชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อื่น  
จึงก าหนดให้ด าเนินการจัดตั้งต าบลต้นแบบไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 1 ต าบล เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
ส าคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม     

 หัวข้อการขับเคลื่อนต าบลต้นแบบ 14 แผนงาน/โครงการ 
  1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้,การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม/ความรุนแรงในครอบครัว และ
การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน) 
  2) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
  3) การส่งเริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4.) การสร้างความรักสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ 
  5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อน และผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  8) การรักษาความมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชายแดนทางบก/ทางทะเล 
  9) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่  
  10) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  11) การเสริมสร้างสขุภาวะ/การสาธารณสขุ 



๑๓ 

 
 
 
 
 
  12) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  13) หนึง่ต าบล หนึง่ศูนยก์ฬีา หนึง่กีฬาดเีดน่ 
  14) การบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
ต าบลต้นแบบ มีคุณสมบัติและการประสานงาน/บูรณาการ ร่วมกัน เช่น  
  1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐ เช่นด้านสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การศึกษา, ด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2. มีผู้น าชุมชนมีจิตเป็นสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชน 
  3. มีประชานชนที่ให้การร่วมมือและสามัคคีปรองดอง 
  4. เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านสีขาว 
  5. มีศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
  6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสม 
  7. มีการสมัครเป็นจิตอาสาของประชาชน 
  8. การรณรงค์ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย 

การด าเนินงาน”ต าบลต้นแบบ” โดย พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน ต าบลต้นแบบ ซึ่งในที่ประประชุมมีความเห็น
ร่วมกันให้ จัดตั้งคณะท างานต าบลต้นแบบของจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะท างานประเมินผล ลงพ้ืนที่ 
ท าการสืบสภาพแต่ละอ าเภอ เพ่ือน าข้อมูลในพ้ืนที่มาพิจารณาการคัดเลือกต าบลต้นแบบจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งต าบลที่ได้รับพิจารณาเป็นต าบลต้นแบบของจังหวัด คือ “ต าบลดงขี้เหล็ก  อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี”  

 ผู้แทนนายอ าเภอเมืองปราจีนบุรี ได้กล่าวสรุปภาพรวมของอ าเภอเมืองปราจีนบุรี ในด้าน
ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศ ลักษณะการปกครอง จ านวนหมู่บ้าน/ต าบล จ านวนประชากร 
จากนั้น ได้น าเสนอภารกิจในการขับเคลื่อนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะท างาน
ต าบลต้นแบบของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวม ๒๓ หน่วยงาน โดยเข้าร่วม
ก ากับ ติดตามและประเมินผล “แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งนายอ าเภอเมืองปราจีนบุรีอยู่ใน
คณะท างานแผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้ง ๕ ด้าน และได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 
ในการวิเคราะห์ระดับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง ๕ ด้าน เพ่ือจัดท าประกาศพ้ืนที่
ตามล าดับความเร่งด่วนพื้นที่พัฒนา เพื่อความมั่นคงระดับต าบล ของจังหวัดปราจีนบุรี  



๑๔ 

 ส าหรับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการแผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑) คัดเลือกต าบลเป้าหมาย เพ่ือเข้าร่วมแผนงานโครงการ คือ ต าบลไม้เค็ด และต าบลเนินหอม 
 ๒) แต่งตั้งคณะท างาน แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
 ๓) จัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของต าบล
และในปี ๒๕๖๕ ได้คัดเลือกต าบลเป้าหมาย เพ่ือเข้าร่วมแผนงานโครงการ จ านวน ๕ ต าบล 
ประกอบด้วยต าบลบางบริบูรณ์ ต าบลดงพระราม ต าบลบ้านพระ ต าบลท่างาม ต าบลโนนห้อม และ
ต าบลที่ได้รับเลือกเป็นต าบลตน้แบบให้กับพ้ืนที่อื่น ๆ คือ ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจนีบรุี  

ผู้แทนเครือข่ายชุมชน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก) ได้รายงานสรุปภาพรวม 
การขับเคลื่อนและการบริหารงานของต าบลดงขี้เหล็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  
ทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนให้เป็นต าบลมั่นคง มั่งคัง่ 
ยั่งยืน โดยด าเนินการภายใต้หลักการ คือ ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการ สร้าง
เครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพ้ืนที่ และสร้างนวัฒกรรมและเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) ด้านความมั่นคง 
   -การเมือง : ต าบลดงขี้เหล็ก มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 
โดยการจัดประชุมประชาคมภาคีเครือข่ายสัญจรประจ าเดือนระหว่างส่วนราชการ ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ภาคเอกชน      กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และประชาชน  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาพัฒนาต าบล มีการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติตามโครงการ บ้านเมืองน่าอยู่ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ ประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ และจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจ าทุกปี 
   -ด้านเศรษฐกิจ : มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดท า 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ หนึ่งในพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ได้แก่ การขุดสระน้ า การขุดบ่อน้ าตื้น การปลูกพืชผักสวนครัว พืชผสมผสาน พืชเศรษฐกิจ การ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ท าให้มีกินมีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีในทุกสถานการณ์ และยังมีผลผลิต  ให้ขาย มีรายได ้
ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี  มีการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
   -ด้านสังคม : มีระบบการเฝ้าระวังดูแลปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว โดยการ จัดตั้งศูนย์
ชุมชนคุ้มครองเด็กต าบลดงขี้เหล็ก เพ่ือให้มีระบบการท างานแบบทีมสหวิชาชีพ โดยบูรณาการการ
ท างานระหว่าง ผู้น าชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต ารวจ บ้านพักเด็กและครอบครัว ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือให้
สามารถด ารงชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้
โครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ไดผ้ลอย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญา



๑๕ 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง น้อมน าศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาแหล่งน้ าที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง จัดท าเป็นบ่อแก๊สชีวภาพ
ส าหรับทิ้งขยะเปียก การสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ ด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย ขยายผลถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง มีระบบควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ภายใต้ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ด าเนินการตรวจคัดกรองเชิงรกุให้กับกลุ่มเสี่ยง ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมโรค จัดให้มีรถรับส่งผู้ป่วย
ในพ้ืนที่ มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักตัว จัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตั วที่บ้าน โดย
ความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แพทย์ประจ าต าบล ผู้น าชุมชน อสม. และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) ด้านความมั่งคั่ง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
   -กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ส่งตรงให้โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่ทุเรียน สวนคุณมนัส  ฮวดจึง  เป็นแปลงผลิตไม้
ผลตามระบบปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขนาดใหญ่ของต าบล มีการจัดตั้งกองทุน โดย
ด าเนินการในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือเป็นสวัสดิการของชุมชน ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน ปัจจุบัน 
มียอดเงินออมรวมทั้งต าบล มากกว่า 600 ล้านบาท มีศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่  
    1.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ าชุมชน 
    2.ระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์ลอยน้ า  
    3.ระบบสูบน้ าแอร์แว   
    4.เขื่อนใต้ดิน  
    5.แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  
    6.การบริหารจัดการขยะ 
    7.Zero waste  
    8.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์บ้านขอนขว้าง  
  3) ด้านความยั่งยืน อัตราการเจ็บป่วย เสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง เนื่องจากจัด 
ให้มี บริการการแพทย์ฉุกเฉินในต าบล ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับสิทธิการเข้าถึงบริการอย่าง
ปลอดภัยประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินฝาก
ออมทรัพย์หมู่บ้าน ได้รับสวัสดิการและเงินปันผลเป็นประจ าทุกปี ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ 100 % 
จากการให้บริการดา้นสาธารณสุขพ้ืนฐาน โดยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จัดหาชุดตรวจ ATK ส าหรบั
ประชาชน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด การดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้พิการ ครอบคลุมทุกครัวเรือน ปัญหา
อาชญากรรมลดลง จากการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด โดยการตั้งจุดตรวจด่านชุมชน  การ
จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจน ตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัด 
  ผลงานและความส าเร็จของชาวบ้านต าบลดงขี้เหล็ก จากอดีตถึงปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “ชุมชน
จัดการตนเอง” น าไปสู่ความเป็นต้นแบบของ “ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เตรียมพร้อมขับเคลื่อนขยาย
ผลเป็น “ต าบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
 



๑๖ 

  พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ในการพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้าน
ความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขณะนี้
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๒ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่โคก หนอง นา 
โมเดล โดยใช้งบประมาณเงินกู้ มีการด าเนินการไปแล้ว ๔๘ แปลง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทุกแปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปีที่ผ่านมาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑๔๔ 
หมู่บ้าน โดยมีการส่งเสริมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน และส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คนยากจน คนยากไร ้และผู้ด้อยโอกาสให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การประกอบอาชีพเสริม (การส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น) และการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพของสตรีในการบริหาร
จัดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ได้ร่วม
ขับเคลื่อนด้วยการน า TP Map มาใช้ในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้อยโอกาส และจากการ
ลงพื้นที่ส ารวจร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนท าใหท้ราบครัวเรือนเร่งด่วนที่ตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอื 
มีจ านวน ๕๗๒ ครัวเรือน (ทั้งจังหวัด) ในจ านวนนี้ ได้แยกการให้ความช่วยเหลือ โดยครัวเรือนที่ต้อง
สงเคราะห์ เพราะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และบางครัวเรือนที่ต้องพัฒนาศักยภาพในเรื่องการฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้ ซึ่งปี  ๒๕๖๕ ได้น างบประมาณมาให้การสงเคราะห์และส่งเสริมทั้ง ๕๗๒ 
ครัวเรือนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก การจัดหาเงินกองทุนส าหรับ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ส าหรับการด าเนนิงานในป ี๒๕๖๕ จะจัดตั้งหน่วยรับเรื่องในระดบัต าบลเพื่อใหเ้กดิ
ความรวดเร็วในการเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 ภาคประชาชน โดย นางปรานี  แซ่เล้า ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ต าบลดงขี้เหล็ก ได้ให้ข้อมูลว่า ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมกับโครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล และยังได้
เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพโดยใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อบรมการต่อกิ่งไม้เพื่อ
สร้างรายได้ การเพาะเห็ดเพ่ือสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ พัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิด
โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนด้านอาชีพและการสร้างรายได้ 
 
 
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
หัวหน้าคณะเดินทาง ขอชื่นชมการด าเนินการที่ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งมิใช่เพียงระดับจังหวัด 
แต่มีความก้าวหน้าในระดบัประเทศ และระดับอาเซียน ดังนั้น ขอสอบถามเพื่อให้เกิดกรณีศึกษาว่า เรื่อง
ใดเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเป็นต าบลต้นแบบของต าบลดงขี้เหล็ก ทั้งนี้ ขอให้ กอ.รมน. จังหวัด
ได้จัดท าเป็นคู่เมื่อเพื่อเผยแพร่ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางดังกล่าวด้วย 
 
 
 



๑๗ 

  ส่วนราชการตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 ผู้แทนภาคีเครือข่าย ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่สุด คือ ความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนรว่ม
ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ กระบวนการจัดการปัญหา และการจัดให้มีเวทีในการพูดคุยหรือเสนอ
ปัญหา/ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ก็มีส่วนส าคัญยิ่ง เพราะสิ่งที่ได้รับจะเข้าสู่กระบวนการจัดการในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจนน าไปสู่ผลส าเร็จ โดยมีคณะท างานตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จนถึงระดับจังหวัดในการขับเคลื่อน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอีกประการ คือ 
ข้อมูลที่ชัดเจน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบจะน าไปสู่การ
เสนอแผนงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา หรือเกิดการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดได้ และประการ
สุดท้ายคือ พ้ืนฐานความร่วมมือระดับท้องที่และท้องถิ่น  ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกจน ท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
 ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน 
 

๑) เรื่อง ปัญหาอุบัติเหตุ บริเวณถนนทางหลวงชนบท ปจ ๔๐๑๙ บ้านดงขี้เหล็ก-บ้านโคก
มะกอก-บ้านดงบัง ตัดถนนหมายเลข ๓๓ สุวรรณศรตัดใหม่  

โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ท าหน้าที่เป็นผู้แทนชาวบ้านสอบถามความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะสั้นและระยะยาวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหข้้อมูล 
 
 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ได้ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะเกิดช่วงเวลาพลบค่ า เวลา
กลางคืน ซึ่งกลางคืนแสงไฟและปา้ยสัญญาณไม่ชัดเจน และคนขับรถทางตรง (คนขับบนถนนฯ 33 สาย
หลักและสายรอง ปจ 4019 ) ไม่ชะลอความเร็วบริเวณทางแยก เนื่องจากเป็นถนนทางหลวงที่ตัดผ่าน
ถนนสายรอง จ านวนมาก มีการจราจรหนาแน่นเป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงถนน 4 
เลน จ านวน 28 กิโลเมตร และช่วงถนน 2 เลน จ านวน 12 กิโลเมตรเศษ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย คือ 
บริเวณแยกดงบัง ซึ่งมีถนน 2 ช่วงจราจรตัดผ่านทาง และบริเวณแยกปากพลี มีถนน 2 ช่วงจราจร 
ตัดผ่านทาง ซึ่งเป็นจุดส าคญัที่เกิดอบุัตเิหตบุ่อยครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหา ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ติดตั้งไฟฟ้าและปา้ยสัญญาณ พร้อมขยายไหล่ทางเพิ่มช่องรถเลี้ยวซ้ายทั้ง 2 ฝั่ง และให้แขวง
ทางหลวงชนบท ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 33 
บริเวณแยกดงบัง ทั้ง 2 ฝั่ง ทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ 4019 โดย ติดตั้งป้ายกระพริบมีตัวหนังสือ 
“หยุด” ทั้งสองฝั่งถนนทางหลวงชนบท 

2) ท าเนินลูกระนาดไม่สูงมากนัก ตีเส้นสีสะท้อนแสง  
๓) ติดตั้งป้ายสามเหลี่ยม ป้ายจราจร พร้อมสัญญาณไฟหมุนและกรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสง  
๔) จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร หรือจุดตรวจเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 

บริเวณแยกดงบัง ช่วงโมงเร่งด่วน ระหว่างเวลา 15.00 น. – 21.00 น. จนกว่าแขวงทางหลวง



๑๘ 

ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 

ปราจีนบุรีจะติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ ในส่วนของแผนการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรนั้น จะ
สามารถเสนอแผนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และเสนอขอรบังบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ส าหรับการด าเนินการระยะยาว กรมทางหลวงได้ตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพ่ือขยายถนนหมายเลข ๓๓ สุวรรณศรสายใหม่ จ านวน 12 กิโลเมตรที่เหลือ วงเงินงบประมาณ 650 
ล้านบาท ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย  
 
 
 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หน่ึง 
ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้ให้ข้อแนะน าว่า แขวงทางหลวงและทางหลวงชนบท ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียชีวิตไปมาก ในเบื้องต้น
ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรเข้าไปอ านวยความสะดวกและดูแลพ่ีน้องประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน
อย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทราบตามรอบระยะเวลา อาจเป็นราย
ไตรมาสได้  
 

เรื่องที่ ๒) เรื่อง การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมของเหลวในพ้ืนที่ทุ่งหาดนางแก้ว ต าบล
หาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

โดย นายสุนทร คมคาย ผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.อ าเภอกบิลทร์บุรี) ซึ่งได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากสารเคมีหรือสารพิษที่ปนเปื้อนเข้าสู่
แหล่งน้ าดิบผลิตประปาหมู่บ้าน มีผลท าให้เกิดการเจ็บป่วย ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถดื่ม
กินได้ดั่งเดิม อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าตามธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้หากิน รวมถึงนาข้าว พืชไร่ พืชสวน 
ได้รับความเสียหาย จ านวน ๒,๐๐๐ ไร ่

  

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้ขอ้มูล 
 
 ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี  ให้ข้อมูลว่า เมื่อได้
ทราบเรื่องการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือสารพิษในพ้ืนที่ ก็ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ 
อุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาค ๗ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ เข้าไปตรวจสอบ พบว่า เป็น
พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่คาบเกี่ยวกับ ๒ ต าบล คือ ต าบลหาดนางแก้ว และต าบลลาดตะเคียน  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้เป็นต้นเรื่องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ (บันทึกประจ าวัน)  
ไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้เก็บตัวอย่างเพ่ือน าไปวิเคราะห์กากของเสียดังกล่าวว่าเป็นสารพิษ
หรือไม่ หรือมีความรุนแรงถึงขั้นเปน็วัตถุอันตราย ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบจากศูนย์วิจัยมลพิษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื หากผลดังกล่าวออกมาวา่มีสารพิษเจอปนหรอืมีอันตรายองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้วจะเข้าไปด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป 



๑๙ 

ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบ
จากศูนย์วิจัยมลพิษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในระหว่างรอผลนั้น อุตสาหกรรมจังหวัดได้จัดท า
หนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์ซากทางเทคนคิวา่เปน็สารพิษหรือไม่อยา่งไร 
เพ่ือจะได้หาแนวทางการดูแลรักษาและบ าบัดได้ถูกต้อง และได้ด าเนินการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตรวจสอบพิกัดจีพีเอส ของรถขนส่งสารมลพิษที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงางานไว้ ที่วิ่งผ่านหรือเข้ามาใน
รัศมี ๑ กิโลเมตร เพื่อให้พนักงานสอบสวนเป็นข้อมูลในการสอบสวนต่อไป  

 
 

 
 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หน่ึง 
ในฐานะหัวหน้าคณะ กล่าวว่า จากการรายงานข้อมูลถือว่าด าเนินการได้ตามระบบ แต่ยังคงไม่ตอบ
โจทย์ประชาชนในเรื่องความรวดเร็ว และการแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนว่าจะ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร ดังนั้น ขอเสนอให้มีการตั้งคณะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเปน็
ระบบในทุกมิติ ทั้งเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ าเน่าเสียและกลิ่นเหม็น รวมถึงต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและติดตามตรวจสอบกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมิให้เกิดการลักลอบทิ้งกากของเสียเช่นนี้อีก 

 ภายหลังจากการรับฟังการบรรยายสรปุและข้อหารอืในประเด็นต่าง ๆ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หน่ึง ในฐานะหัวหน้าคณะ กล่าวแสดง
ความชื่นชมในการด าเนินงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันด าเนินโครงการ “ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของต าบลดงขึ้เหล็กที่มีความเข้มแขง็และประสบความส าเร็จเป็นอย่างด ีส าหรับข้อมูลที่ได้รับฟัง
ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูลไปด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช่วยเหลือผลักดัน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบข้าวสาร
ให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ เพื่อเป็นก าลังใจและลดภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ ณ จุดที่ ๑  อาคารหอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ต าบลดงขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๑ 

 จุดที่ ๒ เยี่ยมชมโครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่ทุเรียน ณ แปลงทุเรียน นายมนัส ฮวดจึง เกษตรกร 
หมู่ที่ ๘ ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย  
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง พร้อมคณะ เดินทาง
ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ชลประทานจังหวัด 
เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดบัจังหวดั หัวหน้าส่วนราชการระดบัอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บา้น 
ร่วมให้การต้อนรับ 

 

  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
 
ชื่อแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที ่8 ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมืองปราจนีบรุ ีจังหวดัปราจีนบรุี  
สมาชิก 50 ราย พ้ืนที่ 398.00 ไร ่ 
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 2,500,000.00 บาท  
งบประมาณที่ขอรับการสนบัสนุน 2,500,000.00 บาท  
ชื่อทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นสว่นจากัด ทุเรียนแปลงใหญ ่ดงขี้เหล็ก  
ประเภทกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ด้านการผลิต  
รายการและวงเงินงบประมาณที่ขอรับสนับสนุน  

1. เปลี่ยนท่อใยหนิเปน็ท่อเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 50 ซ.ม. ความยาว 158 เมตร 
งบประมาณ 1,000,000 บาท  

2. ขุดเจาะบาดาล 10 บ่อ งบประมาณ 1,000,000 บาท  
3. ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 10 จุด งบประมาณ 500,000 บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาท 
 
  การรายงานข้อมูลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด 
 

นายมนัส จึงฮวด ผู้แทนกลุ่มเกษตร รายงานความเป็นมาของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดว่า แปลงใหญ่ทุเรียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติในการทาการเกษตร (แม่น้ าปราจีน) ซึ่ง 2 – 3 ปีที่
ผ่านมา พ้ืนที่การเกษตรเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณน้ าที่มีในแหล่งน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอ ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก เป็นเหตุท าให้ผลผลิตเสียหายและไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ประกอบกับระบบท่อสูบ
น้ าที่ใช้ในการส่งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมายังแปลงของเกษตรกร มีการชารุดซึ่งในการซ่อมมีค่าใช้จ่าย
ประมาณปีละ 400,000 บาท และหากไม่มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลท าให้ผล
ผลิตทุเรียนลดลงเกือบร้อยละ 30-50 ต่อปี  



๒๒ 

ดังนั้น เห็นว่าการด าเนินการตามโครงการขยายพ้ืนที่ระบบท่อส่งน้ าจะท าให้เกิดความยั่งยืนของ
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เป็นจ านวนมากเนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอใน
การให้ผลผลิต และมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนมากขึ้น เนื่องจากทุเรียนปราจีนได้รับความนิยมอย่างมากใน
ตลาดปัจจุบันและไม้ผลอื่น ๆ รวมถึงสภาวะอากาศในปัจจุบันค่อนข้างแปรปรวนเป็นอย่างมาก ท าให้
แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นพืช จึงเห็นว่าโครงการขยายพ้ืนที่ระบบส่งน้ าจึงมาช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในด้านความยั่งยืนให้กับเกษตรกร รวมถึงมาเพ่ิมคุณภาพผลผลิตท าให้เป็นไปตามที่ตลาด
ต้องการ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรอีกด้วย  

ส าหรับการน าเทคโนโลยีด้านการใช้โซล่าร์เซลล์มาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ากระแสไฟในการรดน้ าพืชเป็นจ านวน
มาก โครงการโซล่าร์เซลล์จึงมาเติมเต็มให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เรื่องลดต้นทุนการผลิตในการใช้
กระแสไฟลงเป็นอย่างมาก  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ แปลงใหญ่ดงขี้เหล็กอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าจาก
บ่อธรรมชาติ จากบ่อบาดาล จากแม่น้ าปราจีนบุรีสูบน้ ามาระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร โครงการ
สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าใช้มาเป็นปีที่ ๓๔ ปัจจุบันด าเนินการด้วยกลุ่มเองแต่เนื่องเหนือความสามารถที่
กลุ่มยังไปไม่ถึง คือ เรื่องแหล่งน้ าไม่ว่าจะเป็นบริเวณเขาไม้ปล้อง หรืออ่างเก็บน้ าที่มี ตรงนี้จะสามารถ
เอามาใช้ในแปลงใหญ่ได้อย่างไร สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือได้รับงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการยกระดับ
เกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด จ านวนเงิน ๒.๕ ล้านบาท ซึ่งได้ไปบริหารจัดการใน
เรื่องน้ าเพียงอย่างเดียว โดยจ านวนเงิน ๑ ล้านบาท ได้เปลี่ยนท่อใยหินให้เป็นท่อเหล็ก ความยาว ๑๕๘ 
เมตร ขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย และเรื่องที่สอง คือ น าไปขุดเจาะบ่อบาดาล ใบละ ๑ แสนบาท 
พร้อมตัวดูด จ านวน ๑๐ บ่อ ซึ่งอยู่นอกเขตที่ท่อจะส่งน้ าถึง และอีกจ านวน ๕ แสนบาท ได้น าไปสร้าง
ระบบโซลาร์เซลจุดละ ๕ หมื่นบาท ส าหรับเกษตรรายที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  
ในวงเงิน ๒.๕ ล้านนั้น ได้ท าเป็นกองทุนหมุนเวียนให้รายใหม่ต่อไป 

ประเด็นที่กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จ านวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย 
1. เปลี่ยนท่อใยหินเป็นท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ความยาว 100 เมตร 

ส าหรับส่งน้ าเพ่ิมเติมจากที่ได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด  

2. ขอทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ซึ่งทาง
กลุ่มได้เสนอประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งเมื่อครั้งที่คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์วุฒิสภานา โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามการดาเนินงานและรับฟังความ
คิดเห็นในพื้นที่ โดยทางกลุ่มแปลงใหญ่ ได้เสนอว่าในพื้นที่ของอ าเภอเมืองปราจีนบุรี มีแหล่งน้ าท่ีส าคัญ
อีกแห่ง คือ แหล่งน้ าจากโครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต าบลเนินหอม 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หากมีการวางท่อเพ่ือน าน้ าจากโครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้
ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิมาสู่แปลงใหญ่และพ้ืนที่การเกษตรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงขี้เหล็ก ต าบล
บ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ได้เป็นอย่าง



๒๓ 

มาก ซึ่งทาง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ได้มอบให้ทางชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการจัดท า
แผนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการด าเนินงานในประเด็นดังกล่าว 
 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

 
ชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี  ให้ข้อมูลว่า การเปลี่ยนท่อใยหินเป็นท่อเหล็ก  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ความยาว 100 เมตร ส่วนที่เหลือนั้นโครงการนี้ใช้งบประมาณไม่มาก
นักแต่ต้องรองบประมาณตามรอบซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วครั้งหนึ่ง ส าหรับในเรื่องพ้ืนที่ส่งน้ าจากเขาไม้
ปล้องมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ตามแผนที่เขาไม้ปล้องกักเก็บน้ าได้ประมาณ ๑๕ ล้านลูกบาศก์
เมตร อยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน มีคลอง ๔ สาย ผันน้ าโดยใช้ท่อเช่นกัน ใช้พ้ืนที่การเกษตรประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ไร่ และส่วนท้ายท้ายของพ้ืนที่เขาไม้ปล้องแนวร่องน้ าจริง ๆ ไหลไปคลองยาง พื้นที่จังหวัด
นครนายก มีเนื้อที่เก็บน้ าประมาณ ๗.๕ แสนลูกบาศก์เมตร คลองยางนี้น้ าส่วนหนึ่งไหลมาที่จังหวัด
ปราจีนบุรีมาลงที่คลองสารภี หากใช้น้ าจากแม่น้ าปราจีนสูบขึ้นไปหาแปลงนายมนัสจะเป็นการใช้น้ า
ทางตรง แต่หากใช้น้ าจากเขาไม้ปล้องจะถือเป็นการใช้น้ าทางอ้อมและมีระยะทางไกลถึง ๑๕ กิโลเมตร 
ถือว่าท าได้ยากกว่าการสูบน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรีซึ่งเป็นทางตรง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เคร็ด ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของงบประมาณที่ท้องถิ่นสามารถ
สนับสนุนได้ คืองบเฉพะกิจ ซึ่งจะตั้งงบประมาณได้เร็วที่สุดคือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ข ้อมูลว่า ในปีที่ผ่านมาเกษตรแปลงใหญ่ นายมนัส จึงฮวด ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากเกษตรแปลงใหญ่ไปแล้วจ านวนเงิน ๒.๕ ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณในปีนี้ หาก
ใช้งบประมาณจากเกษตรแปลงใหญ่ คาดว่ามีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการพิจารณางบประมาณต้องได้รับ
ความยินยอมจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ่ืนด้วย  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอให้ใช้งบประมาณจากเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือขอใช้
งบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดยเกษตรจังหวัดเป็นต้นเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่าน
กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดปราจีนอยู่เขต 9 ขณะนี้มีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง ยังสามารถเพ่ิมเติมได้ 
หลังจากนั้นจะเข้าสู่ส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เสนอให้จัดท างบประมาณเสนอ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) เสนอผ่าน
ท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เคล็ดพิจารณาบรรจุเข้าแผนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ ๒) เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรีผ่านผู้วา่ราชการจังหวัด และ 
๓) เสนอผ่านคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อ
น าไปหารือในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันงบประมาณต่อไป 

 
 
 
 
 



๒๔ 

ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา  
 
พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลกรณีการของบประมาณว่า นอกเหนือจาก

งบประมาณของเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ยังคงมีงบประมาณจากรองนายกรัฐมาตรี ที่สามารถใช้จ่ายในเรื่องใด ๆ 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และเห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในส่วนรวม อีกจ านวน ๕๐ ล้านบาท หากเป็นไป
ได้เห็นว่าควรเสนอของบจากรองนายกรัฐมนตรีด้วยอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ เอกสารที่เสนอไปจะต้องมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งเรื่องการให้ความยินยอมใช้พื้นท่ี ปัญหาอุปสรรค แบบแปลนต่าง ๆ  

นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลกรณีท่อใยหินที่ใช้งานมานานกว่า ๓๘ ปี 
อาจมีความเสื่อมสภาพและแตกร้าวได้ง่าย ดังนั้น ขอเสนอให้เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กที่มีความคงทน และ
ควรวางท่อแนวใหม่ เนื่องจากปัญหาที่ได้รับทราบคือ การเดินท่อนั้นมีระยะทางไกลต้องผ่านต าบลตา่ง ๆ 
ถึง ๔ ต าบล ชาวบ้านที่เคยให้ท่อผ่านไดน้ั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนมือ หรือมีการก่อสร้างทับท่อดงักลา่วไป
บ้างแล้ว ส าหรับท่อเดิมให้ซ่อมแซมใช้ต่อไปจนกว่าการก่อสร้างใหม่จะแล้วเสร็จ  

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หน่ึง 
ในฐานะหัวหน้าคณะ ในเรื่องนี้จังหวัดจะเป็นผู้รับเรื่องไปด าเนินการ ส าหรับต้นเรื่องต้องมีความพร้อม
ทั้งเรื่องเอกสาร หลักฐานการยินยอม และแบบแปลนด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่สมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนจะได้น าไปด าเนินการเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการต่อไป 

ภายหลังจากการรับฟังการบรรยายสรปุและข้อหารอืในประเด็นต่าง ๆ แล้ว พลเอก วรพงษ์ สง่า
เนตร สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง เยี่ยมชมสวนทุเรียนเกษตรแปลงใหญ่ และระบบ
กระจายน้ าของนายมนัส จึงฮวด  ส าหรับข้อมูลที่ได้รับฟังในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูลไป
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งช่วยเหลือผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาต่อไป ในโอกาสนี้ จากนั้น คณะกรรมการฯ เดินทางต่อไปเยี่ยมชมแปลงผักออแกนิก อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ ณ จุดที่ ๒  
โครงการเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่ทุเรียน ณ แปลงทเุรยีน นายมนัส ฮวดจึง เกษตรกร 

หมู่ที่ ๘ ต าบลดงขีเ้หลก็ อ าเภอเมอืง จังหวดัปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๒๖ 

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
  รับหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี 
 

เรื่อง การผลักดันให้ ๒ อ าเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อ าเภอศรีมหาโพธิ และอ าเภอกบินทร์บุรี  
       เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC เฟส ๒) ซึ่งทั้ง ๒ ต าบลมีศักยภาพด้านการอุตสาหกรรม 
การขนส่งโลจีสติกส์ เพ่ือจูงใจนักลงทุน และชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่เห็นว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่ง
ลงทุนที่ดี แต่เมื่อยังไม่ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ EEC รองรับประสิทธิประโยชน์ นักลงทุนโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติจึงย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือบ้าน 
 
  ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 
 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่
หน่ึง ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้สอบถามถึงความพร้อมของพื้นที่หากมกีารน าเรื่องดังกล่าวเสนอรัฐบาลวา่
จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วหรือไม่ ที่จะให้เฉพาะ ๒ อ าเภอดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษ และจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่หากเสนอให้เป็นพ้ืนที่ EEC เฟส ๒ และหากได้รับการ
เสนอมีแผนหรือการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในด้านได้เพ่ิมเติมหรือไม่ อาทิ สนามบิน ท่าเรือ 
เพราะประเด็นดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนโครงการไว้ล่วงหน้าและชัดเจน ดังนั้น หากจะเสนอเรื่อง
ดังกล่าว ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลและเอกสารที่ได้รับความยินยอมจากจังหวัดที่ให้เฉพาะ ๒ อ าเภอ และ
แผนงานโครงการที่จะพัฒนาหากได้รับการอนุมัติเป็นพ้ืนที่ EEC โดยเสนอเรื่องผ่านจังหวัดด้วย 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

การลงพื้นที่ จุดที่ ๓ เยี่ยมชมแปลงเรยีนรู้การผลติไมผ้ลสู่มาตรฐาน (ส้มโอ) จังหวัดปราจีนบุรี 
แปลงของ นางนิตย์ ไพเราะ เกษตรกร หมู่ ๘ ต าบลทา่ตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น าโดย  
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง พร้อมคณะ เดินทาง
ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี พัฒนาชุมชนจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร  
ร่วมให้การต้อนรับ 
 
การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลสู่มาตรฐาน (ส้มโอ)  
 
 นางนิตย์ ไพเราะ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้มโอ ได้รายงานแนวทางในการบริหารจัดการ
แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานส้มโอว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เข้ามาสู่ระบบการเกษตรเป็นอาชีพ
หลัก เริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญในการดูแลส้มโอให้ได้คุณภาพ การดูแลรักษา 
การให้น้ า การให้ปุ๋ยต่าง ๆ และโรคของส้มโอ รวมถึงปัญหาของการท าสวนส้มโอ เช่น การส่งขายผ่านลง้
รับซื้อที่จังหวัดนครปฐม จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เข้ามารวมกลุ่มสมาชิกชาวสวนส้มโอ ในหมู่บ้านซึ่ง
มีอยู่ ๓๕ สวน ๓๐๐ ไร่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนชาวสวนส้มโอบ้านโคกไม้แดง เมื่อปี ๒๕๖๑ 
และน าพาสมาชิกทั้ง ๓๕ สวน เข้าร่วมการอบรม สัมมนา การออกพื้นที่ขายตามงานในที่ต่าง ๆ โดยผ่าน
หน่วยงานของราชการ เช่น พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นต้น จนเริ่มมีรายได้ที่มั่นคง และ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากส านักเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ ในเรื่องวิธีการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน 
การลดต้นทุนการผลิต การท าปุ๋ยหมักใช้เอง การท าปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยหันมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ต่าง ๆ เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจ านวนมาก 
ส าหรับในอนาคตมีความตั้งใจจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องส้มโอ ด้วยกลุ่มฯ ได้ยื่นจดทะเบียน สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ Geographical indication ใช้ชื่อว่า “ส้มโอปราจีน” อยู่ในระหว่างการอนุมัติการใช้ตรา
สัญลักษณ ์GI อย่างเป็นทางการ  
 ในส่วนการบริหารจัดการแปลง มีกระบวนการและขั้นตอนการท างาน คือ  
 ๑) มีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) การดูแลรักษาจะด าเนินการจัดการ
ขั้นตอนการผลิตในสวนส้มโออย่างมีระบบ ตั้งแต่การเตรียมกิ่งพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อมและผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช)  
 ๒) มีการปรับปรุงบ ารุงดิน ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์บ ารุงต้น ใช้พืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้น ท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพใช้เอง และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกเป็นประจ าเพ่ือบ ารุงต้นส้มโอเตรียมความพร้อมในการท าดอก  
 ๓) รักษาความชุ่มชื้นในดิน โดยการปล่อยให้หญ้าปกคลุมผิวดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นระยะเวลา
หนึ่ง แล้วจึงตัดให้สั้น แล้วกองไว้ ราดด้วยน้าหมักชีวภาพเพ่ือย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นส้มโอ
ต่อไป  



๒๘ 

 ๔) มีการให้น้ าโดยระบบสปริงเกอร์ โดยหนึ่งต้นใช้สปริงเกอร ์๔-๖ หัว ตามขนาดทรงพุ่ม เพื่อให้
น้ าพอเพียงต่อความต้องการของต้นส้มโอ  
 ๕) การป้องกันกาจัดศัตรูพืช ใช้วิธีฉีดพ่นยาตามสถานการณ์จริง เช่น เพลี้ยไฟ โรคเชื้อราต่าง ๆ 
ก าจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าให้สั้นเสมอ ไม่รกจนเกินไป และไม่ต้องตัดให้เกลี้ยงจนเกินไป  
 ๖) มีการคัดเกรดผลผลิตตามมาตรฐาน คัดแยกผลผลิตตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผลส้มโอ 
และคัดผลผลิตที่มีต าหนิ มีแผลแมลงกัดกิน มีแผลตามโรคที่เกิด เช่น เพลี้ยไฟ แคงเกอร์ และรูปทรง
ไม่ได้มาตรฐานคัดแยกออกต่างหากเพ่ือขายในประเทศ เรียกว่า ส้มตลาด  
 ๗) การจ าหน่ายผลผลิต แยกเป็น 
     -ตลาดในประเทศ พ่อค้าคนกลางมารับส้มโอที่สวนไปขายตามต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี 
กรุงเทพฯ สระแก้ว นครราชสีมา  

    -ตลาดต่างประเทศ ผ่านพ่อค้าคนกลาง คือ ล้งที่จังหวัดนครปฐม ส่งไปขายที่เกาหลี จีน 
เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย  

    -ตลาดออนไลน์ เพิ่มการขายออนไลน์ เพื่อให้ได้ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากการส่งขายผ่านลง้ 
โดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเฟส บุ๊คแฟนเพจ ชื่อ ส้มโอปราจีน ตั้งเพจที่ เพ่ือแสดงกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอน การเจริญเติบโตของส้มโอตั้งแต่การให้น้ าวันแรกในเดือนธันวาคม จนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว คือ 
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี  

๘) มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ธกส. สหกรณ์อ าเภอศรีมหาโพธิ ศูนย์
เรียนรู้ฯ การบอกต่อของหน่วยงานราชการ และวิทยุชุมชน  
 การพัฒนาคุณภาพการผลิต มีการควบคุมและจัดการคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตทั้งก่อน
และหลังการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช) รวมถึงมีการคัด
เกรดตามมาตรฐานคัดแยกผลผลิตตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผลส้มโอ  
 การพัฒนาด้านการตลาด สร้างช่องทางการจ าหน่ายหลายทาง ได้แก่ ส่งล้งจังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือส่งออกไปยังประเทศจีน มีการจ าหน่ายในงานวันเกษตรปราจีนบุรี มีการจ าหน่ายใน
ตลาดชุมชน และมีการจัดงานวันส้มโอ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทาง Online 
เช่น ทาง Line, Facebook เป็นต้น  
 ปัจจัยที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
 ๑) การได้รับรองมาตรฐาน GAP (Good agricultural Practice)  
 ๒) รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ตัดแล้วทานได้ไม่ต้องรอลืมต้น  
 ๓) ใช้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ หนึ่งปีได้ทานหนึ่งครั้งเป็นแรงจูงใจ 
 ๔) ส้มนอกผลใหญ่ ผลสวย รูปทรงดี น้าหนักดี ได้ตามขนาดที่ก าหนด คือ ๑๓-๑๙ นิ้ว ตามเกรด 
และส้มโอตลาดที่รสชาติไม่แต่งต่างกัน ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ผิวและรูปทรงของผลเท่านั้น  
 ๕) คัดสรรผลิตภัณฑ์จากแปลง ไม่มีการบอบช้าจากการตัดและขนส่ง  
 ๖) ชนะเลิศการประกวดส้มโอคุณภาพสายพันธุ์ทองดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๗) ชนะเลิศการประกวดขบวนรถตกแต่งทางการเกษตรในงาน วันส้มโอดีศรีมหาโพธิ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๙ 

 

 ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปุ๋ยเคมีราคาแพงขึ้น ต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากขึ้นในปี ๒๕๖๕ 
และเรื่องราคาที่ไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ ต้องส่งออกโดยการผ่านล้งจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้
สูญเสียค่าขนส่ง จากปราจีนบุรี ไปส่งที่นครปฐมเที่ยวละ ๘,๐๐๐ บาท (๒.๕ ตัน ๒,๕๐๐ ลูก/เที่ยว)  
 แผนที่จะด าเนินการในอนาคต ที่ได้วางไว้ ๔ เรื่อง ได้แก่  
 ๑) การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical indication ใช้ชื่อว่า “ส้มโอปราจีน”  
 ๒) จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ เป็นสถานที่ศึกษา
ดูงานของผู้ที่สนใจท่ัวไป  
 ๓) พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยการเปิดเป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ “กินกาแฟในสวนส้ม”  
 ๔) การส่งออกภายใต้ ชื่อ “ส้มโอปราจีน”  
 ส าหรับประเด็นที่ต้องการขอรับการสนับสนุน คือ การสร้างระบบน้ าอัจฉริยะ  โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้แรงงานคน สร้างและจัดตั้งศูนย์ในการรวบรวม
ผลผลิตแบบครบวงจร (คัดแยก บรรจุ ส่งออก) และต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกเอง  โดย 
ไม่ผ่านล้ง  

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้ขอ้มูล/ตอบข้อซักถาม 
  

ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ข้อมูลในเรื่องงบประมาณที่กลุ่มขอรับการ
สนับสนุนว่า ที่ผ่านมาเกษตรจังหวัดได้ส่งเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของเกษตรแปลงใหญ่ 
ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน วงเงินงบประมาณ ๓ ล้านบาท แต่งบประมาณส่วนนี้ไม่
ผ่านมติที่ประชุมทั้งระดับจังหวัดและส านักงบประมาณ เนื่องจากต้องใช้ผลงานย้อนหลัง ๓ ปี เพ่ือ
ตรวจสอบความเข้มแข็งของกลุ่ม ส าหรับการจัดตั้งล้งนั้น มีสิ่งส าคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาถึง
ความพร้อม ประการแรก คือ กลุ่มต้องมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียว ประการที่
สอง คือ มีสถานที่ที่ใช้ส าหรับตั้งล้ง มีทางเข้าออกที่มองเห็นชัดเจน มีพื้นที่อย่างเพียงพอส าหรับการจอด
รถ กรณีที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณสถานที่ต้องยกให้ส่วนราชการด้วย ประการที่สาม คือ มี
อาคารที่ตั้ง ส าหรับการบรรจุภัณฑ์ ประการที่สี่ ต้องมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความรู้ในกระบวนการ
ส่งออก ประการที่ห้า มีแบรนด์ ประการที่หก มีคู่ค้า โดยกลุ่มต้องวางเป้าหมายว่าจะใช้คู่ค้าเดิมหรือคู่คา้
ใหม่ กรณีเป็นคู่ค้าเดิมกลุ่มก็เป็นผ่ายประสาน และหากเป็นคู่ค้าใหม่ส่วนราชการจะท าการติดต่อและ
ประสานงานให้ 

ส าหรับงบประมาณที่จะใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารชั่วคราวนั้น สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณได้ทั้งจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุน และในเรื่องของมาตรฐาน 
คุณภาพ และองค์ความรู้นั้นต้องมีหน่วยงานเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงคอยก ากับดูแลและบูรณาการร่วมกัน อาทิ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดจะเป็นต้นเรื่องในการประสานงานต่าง ๆ แต่ในเบื้องต้นกลุ่มต้องมีสถานที่ เพ่ือใช้เป็นต้น
เรื่องในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่าง ๆ ก่อน 



๓๐ 

สมาชกิวุฒิสภาใหข้้อมูลและข้อคิดเห็น 

ผู้แทนเทศบาลต าบลท่าตูม ได้ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ท้องถิ่นนั้น ท้องถิ่นต้องน าเข้าเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาต าบล และจะต้องประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ 
ว่าตามระเบียบที่เทศบาลต าบลท่าตูมสามารถด าเนินการในเรื่องใดได้บ้าง 

นายอ าเภอศรีมหาโพธิ ได้ให้ข้อมูลว่า มีความพร้อมในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ หากมีความ
ต้องการในด้านบุคลากรและสถานที่จัดประชุมต่าง ๆ  

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอว่า จะน าเรื่องดังกล่าวนีไ้ปเป็นประเดน็การตรวจราชการ ซึ่ง
จะลงพ้ืนที่ทุกเดือน และจะน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นเรื่องเร่งด่วนในการส่งเสริมเกษตรกร 
ดังนั้น ในเบื้องต้นขอให้กลุ่มมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะด าเนินการอย่างไร โดย
งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนนั้น ของให้ผ่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผ่านโครงการเกษตร
แปลงใหญ่ เนื่องจากมีงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณในส่วนการ  
บูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะช่วยเติมเติมได้ ประเด็นส าคัญคือ กลุ่มต้องมีความ
ชัดเจน มีความเข้มแข็ง  
 
 
 

นายอุดม วรัญญูรัตน์ กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า สมาชิกในกลุ่มต้องสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือ
ส่วนรวม บางครั้งเราต้องยอมสละผลประโยชน์ส่วนตนเพียงเล็กน้อย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
และกลุ่มต้องมีความมั่นคง มีความเข้มแข็ง ซึ่งในระยะแรกอาจจะมีรายได้นอ้ยลง หรือราคาถูกกว่าเดมิที่
เคยได้รับ เนื่องจากแบรนด์เรายังไม่ติดตลาด แต่ในระยะ ๒–๓ ปีต่อไป เมื่อผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จัก เราจะ
สามารถก าหนดราคาและมาตรฐานเองได้ ดังนั้น ขอให้ใช้ความอดทน มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์
ต่อไปของพ่ีน้อง ลูกหลานเราในอนาคต   

 พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา กรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หากกลุ่มฯ มีล้งเป็นของกลุ่มเองจะ
มีความเป็นเอกภาพ ทั้งเรื่องการก าหนดราคา ก าหนดมาตรฐาน ก าหนดปริมาณการส่งออก เราเป็นผู้
ควบคุมทั้งสิ้น หากมองภาพระยะยาวลูกหลานคนในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก มีการจ้างงาน
หลากหลายต าแหน่งมากขึ้น ในส่วนของระบบการขนส่งที่คิดว่าจะเสียไปนั้น อาจจะได้จากกลุ่มเกษตร
ต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ให้เราเป็นผู้ขนส่งสินค้ามาขายที่ล้งได้ด้วย 

 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หน่ึง 
ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้สอบถามถึงความพร้อมของกลุ่มว่ามีครบทุกประเด็นหรือไม่ และจากการรับฟัง
ในประเด็นต่าง ๆ บทสรุปคือ กลุ่มต้องมีความเข้มแข็ง ต้องมีความเสียสละ ต้องรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่ม และต้องมีเงินทุนบางส่วน จากนั้นต้องตั้งเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ สุดท้ายต้องส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแล
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
 



๓๑ 

ผู้แทนกลุ่มตอบข้อสอบถามจากสมาชิกวุฒิสภา  
 
 นางนิตย์ ไพเราะ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่ และจัดหางบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอ ซึ่งในรอบแรกไม่ผ่านการพิจารณาระดับ
จังหวัด โดยมติที่ประชุมให้ความเห็นว่า การตรวจสอบความเข้มแข็งของกลุ่ม ซึ่งมติที่ประชุมการผ่าน
การพิจารณาโครงการของกลุ่มไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ในส่วนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเกษตร
แปลงใหญ่ในระยะที่ ๒ ไม่ได้เสนอไป ส าหรับเหตุผลของผู้ไม่เห็นด้วย อาจเกิดจากผลประโยชน์ที่อาจ
เสียไปจากการเป็นผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าเกษตรไปยังล้งนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ ณ จุดที่ ๓  
เยี่ยมชมแปลงเรียนรูก้ารผลิตไมผ้ลสู่มาตรฐาน (ส้มโอ) จังหวัดปราจีนบุรี 

แปลงของ นางนิตย์ ไพเราะ เกษตรกร หมู่ ๘ ต าบลทา่ตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

รายงานปัญหาการขาดแคลนน้ า ต าบลไม้เค็ด 
 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี  

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2565 ได้มีก าหนดการลงพ้ืนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไม้เค็ด เพ่ือติดตามประเด็นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง     

แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่พบกับความเสี่ยงกับสถานการณ์ โควิด 19 ในพ้ืนที่จึงขอส่งรายงาน 
ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้งให้ทราบ ตามบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้ 

นายนิพล สมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ขอรายงานดังนี ้
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ 7 อ าเภอ 64 ต าบล 708 หมู่บ้าน  

ส่วนใหญ่ของประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการท านา ท าไร่ และท าสวนผลไม้และมีผลผลติ 
ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงเช่นทุเรียน เป็นต้น มีพ้ืนที่ท าการเกษตรโดยประมาณ 792 ,522 ไร่ การท า
เกษตรในจังหวัดเป็นการท าเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติและแหล่งน้ าธรรมชาติในการท าการ
เพาะปลูก แม้สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดปราจีนบุรีจะเป็นแหล่งลุ่มน้ าโดยมีแม่น้ าปราจีนบุรีไหลผ่านและลง
ไปสู่แม่น้ าบางประกงก็ตาม แต่ด้วยสภาพการลาดเอียงท าให้น้ าบางส่วนไหลลงสู่แม่น้ าบางประกง  
โดยมิได้กักเก็บไว้ใช้เพ่ือการเกษตร การท าเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติและน้ าจากแม่น้ า
สายหลักได้แก่แม่น้ าปราจีนบุรีนั้น 

สภาพในปัจจุบันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเกิดความแห้งแล้งและมีฝนทิ้งชว่งที่
มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นอีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรในบางพื้นที่มีการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการท า
การเกษตรเช่นการท ากิ่งพันธุ์ไม้และการท าไม้ล้อม หรือในบางพ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการ
เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ท าให้ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร   

จากปัญหาดังกล่าวได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและการพิจารณาจากสภาพ
พ้ืนที่และโครงการต่างๆของทางส่วนราชการทั้งที่มกีารด าเนินการอยู่แล้วและอยู่ในระหวา่งการพิจารณา
วางแผนในหลายโครงการโดยเห็นว่าความเร่งด่วนที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้เช่น 

ตอนล่างของจังหวัดปราจีนบุรีในบริเวณอ าเภอเมืองของแม่น้ าปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าส่วน
ผลไม้และเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปราจีนบุรีมีความต้องการใช้น้ าในการท าการเกษตร
โดยรับน้ าจากแหล่งน้ าเขตเขาใหญ่ลงมาหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ทางการเกษตรแต่ในช่วงเวลา 100 วันอันตราย
กลับได้รับผลกระทบในการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรเป็นอย่างมากเกษตรกรมีผลผลิตเสียหายและมี
ต้นทุนเพ่ิมจากการซื้อน้ ามาใช้เพ่ือการเกษตรโดยน้ าที่มีจัดสรรจากแหล่งเก็บน้ าเขาใหญ่ไม่เพียงพอโดย
เดิมมีคลองธรรมชาติที่ติดต่อกับแม่น้ าปราจีนบุรี ซึ่งในพ้ืนที่ของต าบลไม้เค็ดและต าบลบ้านพระมี  
คลองเปรมประชาต่อจากคลองสวนพริกนั้นไม่มีน้ าใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีการวางเครื่องสูบน้ าจาก
แม่น้ าปราจีนบุรีและวางท่อส่งน้ าเข้าคลองสวนพริกเข้าสู่คลองเปรมประชาได้จะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนซึง่มีพ้ืนที่การเพาะปลูกทุเรยีน



๓๔ 

โดยประมาณ 550 ไร่ ในพ้ืนที่ในบางส่วนของต าบลไม้เค็ด ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างมูลค่า
กว่า 127 ล้านบาท มีชื่อเสียงในผลิตผลไม้ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย และยังมีการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลที่มี
ชื่อเสียงและส่งขายไปทั่วประเทศ 

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาทางพ้ืนที่ในฐานะผู้น าประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ต้อง
ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกๆ หน่วยงาน ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ท่านชลประทานจังหวัด
ปราจีนบุรี ท่านท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ปราจีนบุรี และคณะกรรมการวุฒิสภา ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการทุกๆหน่วยงานที่
ได้ร่วมกันช่วยเหลือผลักดันปัญหาดังกล่าวจนได้รับโครงการ สถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าและท่ อส่งน้ า 
บ้านโคกกะจะ-ไม้เค็ด โดยส านักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี และอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการนี้
และที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ท่านสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี ที่ช่วย
ขับเคลื่อนปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 

โดยคาดหวังได้ว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่จะหมดไปและยังผลให้
เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้กับในพ้ืนที่ต่อๆไป 

นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานดังนี้ 

“100 วันอันตราย” เป็นการจ ากัดความของการขาดแคลนน้ าอย่างวิกฤตในช่วงของฝนทิ้งช่วง  
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในแต่ละปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอีกทั้งเป็น
ช่วงเวลาในการต้องการน้ ามาใช้เพ่ือรักษาคุณภาพของผลผลิตในช่วงเวลานั้นเพราะหากมีการขาดน้ า
ช่วงเวลาดังกล่าวจะท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรภายใน
จังหวัดปราจีนบุรีอีกทั้งในด้านต้นทุนการเกษตร เกษตรกรบางส่วนมีความจ าเป็นต้องลงทุนจัดซื้อน้ ามา
ใช้เพ่ือการเกษตรเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยมีการน าปัญหาผ่านผู้แทน
เกษตรกรผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางการด าเนินการในการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ าให้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่แต่ละอ าเภอในจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการกักเก็บน้ าหรือจัดสรรน้ า
ให้ได้ใช้เพ่ือการเกษตรในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

จากความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีช่วง 100 วันอันตราย (ต้นเดือน
กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี )นั้นมีแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรได้ตาม 
แนวทางการสร้างเครื่องผันน้ าและวางท่อส่งน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในเขตต าบล
ไม้เค็ดและต าบลบ้านพระ โดยแนวทางดังกล่าวมีการด าเนินการมาแล้วโดยกลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลดงขี้เหล็ก 
ต าบลบ้านพระและต าบลดงพระรามซึ่งมกีารด าเนนิการดงักล่าวไดม้ีโครงการวางเครื่องผันน้ าและวางทอ่
ส่งน้ ามาแล้ว  และในช่วงของ 100 วันอันตรายที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนื่องจากมีการผันน้ า
จากแม่น้ าเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในต าบลดงขี้เหล็ก ต าบลบ้านพระและต าบลดงพระราม จึงแจ้งถึง
ปัญหาของเกษตรกรและความเดือดร้อนเพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือและขอขอบพระคุณทุกๆ



๓๕ 

หน่วยงานที่เห็นถึงปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือรวมทั้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการวุฒิสภา ที่ได้
ช่วยติดตามปัญหาให้ได้รับการแก้ไข 

นายบรรเจิด ชาญยงค์ ประธานสหกรณ์การเกษตรชาวสวนไม้เค็ด และประธานกลุ่มแปลง
ใหญ่ทุเรียนไม้เค็ด ขอรายงานดังนี้ 

ด้วยกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม้เค็ดเกิดจากการร่วมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ต าบล     
ไม้เค็ด ซึ่งเป็นพืชเศษฐกิจและมีชื่อเสียงที่ส าคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านมาประสบกับปัญหาขาด
แคลนน้ าท าให้เกิดความเสียหายของผลผลิตเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ประสานขอความ
ช่วยเหลือจากทุก ๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือเพ่ือนเกษตรกร โดยได้รับความ
ช่วยเหลือที่ดีเสมอมาจากหน่วยงานราชการในจังหวัด ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และชลประทานจังหวัด
ปราจีนบุรี ในโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า บ้านโคกกะจะ – ไม้เค็ด ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินงานในส่วนของโครงการชลประทานปราจีนบุรีผู้รับผิดชอบ โดยขณะนี้ประสานงาน
เรื่องของการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และทางกลุ่มได้มีการรองรับปัญหาโดยการจัดเตรียมรถน้ า
ขนส่งน้ าเพื่อการเกษตรของกลุ่มไว้เพ่ือลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรภายในกลุ่มและพร้อมที่จะจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือรองรับการบริหารจัดการน้ าโดยประสานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในล าดับ
ต่อไป สุดท้ายในฐานะขอตัวแทนกลุ่มขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงาน และคณะกรรมการวุฒิสภาที่
ช่วยเหลือให้ทุเรียนปราจีนยังคงเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงให้ยังคงอยู่ต่อไป 

ภาพการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการน าเสนอแนวทาง 
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ภาพประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหน่วยงานส่วนท้องถิ่น นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานราชการเขา้ร่วมหารือ 



๓๗ 

 
 
 

 
 
 

ภาพลงพื้นที่ส ารวจเส้นทางการด าเนินงาน 
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ภาพประชุมชี้แจงกับผู้น าชมุชนต่อปัญหาภัยแล้งละการเตรยีมการรับมือ 
 
 
 
 



๓๙ 

 
 

ภาพร่วมหารือการด าเนินโครงการ 
 
 

สุดท้ายน้ีทางคณะทีมงานพ้ืนที่ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ได้ติดตามความคืบหน้าและ 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ีด้วย 

 
 


